



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ที่ ๑๔๐/๒๕๖๑

เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่อ่านหนังสือประจำ อปท.

เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านและเป็นแหล่งความรู้ ที่จะทำให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับงานการเรียนการสอนจึงขอแต่งตั้งและมอบหมาย ดังนี้

๑. นางราตรี ขว่งทิพย์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่ประจำที่อ่านหนังสือ

๒. นางสาวแจ่มนภา โล่ห์คำ ตำแหน่งผู้ช่วย จนท.ธุรการ เป็นเจ้าหน้าที่ประจำที่อ่านหนังสือ

มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาที่อ่านหนังสือพิมพ์ และหนังสือที่ส่งเสริมการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การสืบค้นความรู้ต่างๆ ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีนิสัยรักการอ่านและมีการรณรงค์หรือ
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนมาใช้บริการที่อ่าน

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

(นายทะเบียนชัย อุปศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมνάอูน จังหวัดสกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการจัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยเริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไปและขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เข้ามาใช้บริการที่อ่านหนังสือเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามอัธยาศัย ได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.





ที่ สนส๓๓๐๑/๑๒๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอนิคมνάอน จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๗๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์เชิญร่วมบริจาคหนังสือตามโครงการ”ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน”

เรียน กำนันตำบลหนองบัว/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผ่นประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย อำเภอนิคมน้ำอนได้รับแจ้งจากจังหวัดสกลนคร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบลอย่างน้อย ๑ แห่ง และให้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาใช้บริการในการอ่านหนังสือ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่หรือต่างถิ่นที่สนใจและชอบใฝ่หาความรู้มาอ่านหนังสือได้ที่ ณ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในวันเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายทะเนชัย อุปศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

สำนักปลัด

โทร.๐-๔๒๗๐-๓๙๙๕

โทรสาร.๐-๔๒๗๐-๓๙๙๕